



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สด.สด. (ผ.ชอ.) โทร. 0-2241-9014 ภายใน 1264

ที่ มท 0801.2/ว 245

วันที่ 22 เมษายน 2551

เรื่อง สรุปสาระสำคัญจากการประชุม สด. ครั้งที่ 1/2551 และการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้บริหาร สด. และ ทดจ.

เรียน ร.อ.สด., ผ.ชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สด. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ได้มีการประชุม สด. ครั้งที่ 1/2551 และการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้บริหาร สด. และ ทดจ. เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 5501 นั้น

สด.สด. ขอส่งสรุปสาระสำคัญจากการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ สำหรับ สดจ. สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)

ล.สด.

สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ครั้งที่ 1/2551

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 5501

นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2551 ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารในสังกัดและท้องถิ่นจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก / กอง ที่เกี่ยวข้อง
1. การตรวจราชการของ ผต.สธ.	- ขอให้ ผต.สธ. สรุปผลการตรวจราชการในช่วงที่ผ่านมาว่ามีประเด็นปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ได้รับการเสนอแนะจาก สดจ. , สดอ. และอปท. แล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข นำเรียน ร.อ.สธ. (นายจรินทร์ตรา) เพื่อเชิญสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาทางแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ให้รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับการเสนอแนะจากการออกไปตรวจการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการควบคุมภายใน อปท. ของ ตบ. และการตรวจสอบภายในของ นตภ. ด้วย	สน.ปส. ตบ. นตภ.
2. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2551	- ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 51 มีการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 50.05 (ไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 51 มีเป้าหมายร้อยละ 46) - ขอให้ช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะงบประมาณที่ยังค้างท่ออยู่ให้เร่งรัดเป็นกรณีพิเศษด้วย	สน.พส.
3. การจัดซื้อสื่อต้านยาเสพติด	- ตามที่หนังสือพิมพ์มติชน ได้เสนอข่าวว่ามีขบวนการแอบอ้างหนังสือของ สด. เพื่อหาความร่วมมือกับสำนักพิมพ์เอกชนหลายแห่งผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ อบจ. และมีการระบุว่าคนใน สด. มีส่วนรู้เห็นและได้ประโยชน์ด้วย นั้น - ร.มช.มท. (นายสุพลฯ) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากและขอทราบข้อเท็จจริงโดยด่วน จึงขอให้ ทดจ. ตรวจสอบข้อมูลกับ อปท. ในพื้นที่ ดังนี้ 1) มี อปท. ใดได้รับการติดต่อจากบริษัทดังกล่าวในการจำหน่ายสื่อรณรงค์และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่หนังสือพิมพ์มติชนได้เสนอข่าว	สน.พส.

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก /กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>ไป หรือมีการนำหนังสือของ สด. ไปแอบอ้างหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งกรณีที่ได้มีการจัดซื้อและไม่ได้มีการจัดซื้อแต่ได้รับการติดต่อจากบริษัทดังกล่าว</p> <p>2) ในปีงบประมาณ 2550 - 2551 มี อปท. ใดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกรณีดังกล่าว เป็นวงเงินเท่าใด และได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่</p> <p>- กรณีที่มีข่าวพาดพิงถึง สด. มอบหมาย สล. ประสานข้อมูลจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนโดยเร็ว</p>	
<p>4. เรื่องเข้าสู่วาระการประชุม กรม.</p>	<p>- หากสำนัก/กอง ใด มีเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม กรม. ขอให้จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงต่อ กรมต. (ด้วยเอกสารและตนเอง) ล่วงหน้าก่อนการประชุม กรม. 1 วัน</p> <p>- กรณีมีวาระที่เกี่ยวข้องกับ สด. ต้องทำคำชี้แจงหรือให้ความเห็น ก็ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยขอให้ สล. ประสานงานและแจ้งผ่านไปยังสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>
<p>5. การออกสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2551 ของ สด.</p>	<p>- ตามที่ได้มีการออกสลากบำรุงกาชาดของ สด. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2551 ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า นั้น สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่ สล. เว็บไซต์ของ สด. และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และข่าวสด ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2551</p> <p>- ขอให้ สดจ. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับรางวัล และขอความร่วมมือ สดจ. เร่งดำเนินการส่งเงินจากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดให้ สล. ด้วย</p>	<p>สล.</p>
<p>6. การเดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายของ รมช. มท.(นายสุพลฯ) ในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ</p>	<p>- ด้วย รมช.มท. (นายสุพลฯ) มีภารกิจตรวจเยี่ยม การตรวจราชการและการมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จึงขอให้ ทดจ. ดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) กรณีเป็นงานของ สด. ให้เชิญ อปท. ในพื้นที่มาร่วมงานด้วย</p> <p>(2) กรณีเป็นงานของหน่วยงานอื่น และไม่มีผู้บริหารของ สด. ไปร่วมงาน ขอให้ ทดจ. เป็นตัวแทน สด. ไปร่วมงาน</p> <p>(3) บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบันทึกเทปเสียง (พร้อมถอดเทปเสียงดังกล่าว) จัดส่งให้ สล. โดยเร็ว เพื่อจะได้รวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดจนประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย</p>	<p>ทดจ.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	สำนัก /กอง ที่เกี่ยวข้อง
7. ความเคลื่อนไหวทางการเมือง	- ขอให้ ทจจ. สนใจและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย	ทจจ.
8. การตอบข้อหารือ	- มอบหมาย ผชช. รังสรรค์ฯ ดำเนินการต่อจาก ผชช. อมรธา - เน้นย้ำว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ ห้ามตอบเป็นหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ โดยผู้ลงนามตอบข้อหารือ ควรเป็น อสจ. หรือ ร.อสจ.	สน.กร.
9. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.	- กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 41 จังหวัด ในวันที่ 20 เม.ย. 2551 - กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขอให้ ทจจ. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งในเบื้องต้นให้ อสจ. ทราบด้วย	สน.พร.
10. กรณี กกต. วินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครนายก ทน. เชียงราย ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระ	- ตามที่นายวันชัย จงสุทธนามณี ผู้สมัครนายก ทน. เชียงราย ถูก กกต. วินิจฉัยว่า ขาดคุณสมบัติการสมัครเป็นนายก ทน. เชียงราย เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกิน 2 วาระ นั้น (ดำรงตำแหน่งโดยอ้อม 2 ครั้ง และโดยตรง 1 ครั้ง) ต่อมาตัวแทนของ สมาคม อบท. ทั้ง 3 สมาคม ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจาก กกต. ในกรณีดังกล่าว โดยเห็นว่า การนับการดำรงตำแหน่งควรเริ่มนับตั้งแต่การเลือกตั้งโดยตรงไม่ใช่การเลือกตั้งโดยอ้อม ซึ่ง กกต. จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง และ สน.กร. จะได้ติดตามผลและแจ้งให้ทราบต่อไป	สน.กร.
11. สล. รับฝึกงานแก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ของ ธ.ก.ส.	- ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบหมายจาก ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้นำยุคใหม่ของ ธ.ก.ส. โดยส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้จัดให้มีการรับฝึกสอนงานจากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ รวม 26 หน่วยงาน ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ อสจ. เป็นครูผู้สอนงานแก่ผู้บริหารยุคใหม่ของ ธ.ก.ส. จำนวน 1 ท่าน คือนายบรรยง หนูบรรจง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาอำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร โดยจะเข้ารับฝึกสอนงานตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2551 – 31 พ.ค. 2551 - ในเบื้องต้นให้ประจำอยู่ที่ สล. โดยจะให้ศึกษาของสำนัก/กอง รวมถึง สตจ. ด้วย ทั้งนี้หากสำนัก/กอง ใด มีกิจกรรม/การประชุมสัมมนา ให้เชิญไปเข้าร่วมด้วย	กจ.

สรุปประเด็นการประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สด. และ ทถจ.

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 550-1

นายจรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สด. และ ทถจ. โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>1. ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2551</p>	<p>- ตัวชี้วัดที่ สดจ. ร่วมรับผิดชอบดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สดจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด</p> <p>- การรายงานตัวชี้วัดของ สดจ. มอบหมาย ก.พ.ร. ประสาน ศส. ทาวิธีการบูรณาการรายงานตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัว ให้เป็นแบบ Package (ไม่แยกรายงานทีละตัวชี้วัด) เพื่อเป็นการลดภาระให้กับ สดจ. ยกเว้นตัวชี้วัดเรื่องระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (กค.) ให้รายงาน โดยตรงไปยังกระทรวงพลังงาน</p> <p>- ขอให้สำนัก/กอง ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานใหม่ โดยต้องทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน สดจ. ไม่สร้างภาระให้กับ สดจ.</p>	<p>ก.พ.ร.</p>
<p>2. การจัดทำแผนที่ภาษีของ อปท. และโปรแกรม L Tax 3000</p>	<p>- ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2551 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ อปท. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน</p> <p>- มอบหมาย สน.คท. ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีให้กับบุคลากรของ อปท. (ใช้วิธีการลงทะเบียน) และให้ ทถจ. ส่งเจ้าหน้าที่ของ สดจ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยรุ่นแรกคาดว่าจะสามารถฝึกอบรมได้ประมาณ กลางเดือน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้จะได้มีหนังสือถึง ทถจ. เพื่อแจ้ง อปท. ทราบต่อไป ระหว่างนี้ขอให้ ทถจ. ประสาน อปท. ทราบเป็นการล่วงหน้าว่า สดจ. กำลังจะดำเนินการจัดทำโครงการอบรมดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้บริษัทบางแห่งกำลังจัดทำโครงการอบรมแผนที่ภาษีให้กับ อปท. โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการค่อนข้างสูง</p>	<p>สน.คท.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550	<p>- ด้วยนายประทีป จุลวัฒน์ทะกะ ตำแหน่ง ทจ. สกลนคร ได้ยื่นวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ จ.สกลนคร เพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ จ.สกลนคร ประจำปี 2550 แต่คณะกรรมการฯ แจ้งว่า เป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลางไม่สามารถที่จะยื่นพิจารณาคัดเลือกที่จังหวัดได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดไว้ว่าข้าราชการสังกัดส่วนกลางให้ยื่นวิสัยทัศน์และส่งผลงานที่ส่วนกลาง</p> <p>- มอบหมาย กจ. ทำหนังสือทบทวนระเบียบฯ โดยผ่าน มท. ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้เพิ่มข้าราชการสังกัดส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาคมีสิทธิยื่นวิสัยทัศน์และส่งผลงานที่จังหวัดได้</p>	กจ.
4. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล	<p>- ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2551 ให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2549 เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2549 โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของ ก.ท. ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนี้</p> <p>(1) ให้แก้ไขวันมีผลใช้บังคับของประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับในอนาคต</p> <p>(2) แจ้งให้ ก.ท.จ. พิจารณาดำเนินการแก้ไขวันมีผลใช้บังคับของประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันพนักงานเทศบาลมิให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2549 โดยให้มีผลใช้บังคับในอนาคต และให้มีบทเฉพาะกาลรับรองการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานเทศบาล โดยเทศบาลที่ได้ดำเนินการมาโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป</p> <p>(3) แจ้งให้ ก.ท.จ. กาญจนบุรี พิจารณาดำเนินการให้ผู้สอบแข่งขันได้ของ ทต. แก่งเสี้ยน ตามประกาศการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 10 เม.ย. 2549 ได้รับสิทธิตามประกาศดังกล่าวต่อไปตามที่เห็นว่าเป็นธรรม</p> <p>- การประชุม ก.ท. ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ก.ท. ได้มีหนังสือแจ้งถึง ประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัดแล้ว โดยได้กำหนดข้อแนะนำให้แก่ ก.ท.จ. พิจารณาแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และกำหนดบทเฉพาะกาล โดยมีรายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 51 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2551</p>	สน.ปค.

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การขอขยายระยะเวลาการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ละเมิด	- ควรส่งเรื่องให้ สด. ก่อนครบกำหนดเวลาเริ่มต้นที่จะขยาย หรือหากเลย เวลาเริ่มต้นแล้วก็ควรส่งเรื่องให้ สด. ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดที่จะขอขยาย	สน.กร.
6. การจัดอบรมให้แก่กลุ่ม กฎหมายของ สดจ.	- สน.กร. ได้รับมอบหมายให้จัดทำหัวข้ออบรมหลักสูตรกฎหมายของ สดจ. โดยที่ประชุมฯ ขอให้ สน.กร. ปรับหลักสูตร โดยเน้นการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติมากขึ้น และเห็นชอบให้ปรับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นให้เพิ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น	สน.กร.
7. การใช้จ่ายงบประมาณ	- การจัดสรรงบประมาณมีแนวโน้มลดลง ขอให้ ทจจ. กำชับ อปท. ระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป	สน.คท.
8. การมอบหมายงานของ ร.อสด. (นายจรินทร์ฯ)	- ขอให้ ทจจ. เขียนคำตอบส่งให้ ร.อสด. (นายจรินทร์ฯ) ในประเด็นดังนี้ (1) ปัญหาสำคัญที่สุดในความเห็นของท่านคืออะไร (2) อยากให้กรมทำอะไร ทั้งนี้ขอให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม สด. ครั้งต่อไป 1 สัปดาห์	สดจ.

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก

สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น